
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๑ 

เมื่อวันท่ี   ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    

------------------------ 
สมาชิกผู้มาประชุม  จ านวน  ๘  คน 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายช านาญ       บัวไผ่ ประธานสภา อบต. ช านาญ  บัวไผ่ 
๒ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสงูเนิน รองประธานสภา อบต. มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
๓ นายวินัย           ตะสันเทียะ เลขานุการสภา อบต. วินัย  ตะสันเทียะ 
๔ นายสิทธิศักดิ์     ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๑ สิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
๕ นายส าเนา        เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๓ ส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๖ นางสาวนงนุช    นอสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๕ นงนุช  นอสูงเนิน 
๗ นางพเยาว์        แจ่มประถม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๖ พเยาว์   แจ่มประถม 
๘ นายธนเดช        กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๘ ธนเดช กรึมสงูเนิน 

 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน - คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๑๓  คน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายณรงค์     เตี้ยงสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ณรงค์     เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายฟุต        เนมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ฟุต        เนมขุนทด 
3 นางสาวนิภา   มาปะโท ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง 
นิภา      มาปะโท 

4 นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร 
5 นางสาวรัตนา จริลานนท ์ หัวหน้าส านักปลัด รัตนา      จิรลานนท ์
6 นายพีรพงษ์   ชาญพล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรพงษ์   ชาญพล 
7 นายพิสิฐพงษ์  เฉลิมกิตติกลุ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิสิฐพงษ์  เฉลิมกิตติกลุ 
8 นางบุบผา      ถินสูงเนิน ก านนัต าบลโค้งยาง บุบผา     ถินสูงเนิน 
9 นางสี           บัวไผ่ สารวัตรก านัน สี          บัวไผ่ 

๑0  นายหัสดิน  ครเพง็ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 2 หัสดิน    ครเพ็ง 
๑1  นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ ๔ สมมาส   หวยสูงเนิน 
๑๒ นางสุนีย์  รุ่งมะเริง ประชาชน หมู่ที่ ๘ สุนีย์       รุ่งมะเรงิ 
๑๓  นางสาววิไลวรรณ สาสูงเนิน ประชาชน หมู่ที่ ๒ วิไลวรรณ  สาสูงเนิน    

 

ผู้มาประชุม ๘    คน 
ผู้ลาประชุม -     คน 
ผู้ขาดประชุม -     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓  คน 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  

/นายวินัย  ตะสันเทียะ... 
 



๒ 
 

นายวินัย  ตะสันเทียะ  บัดน้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มาประชุมพร้อมกัน    
เลขานุการสภา อบต. จ านวน ๘  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลโค้งยาง นายช านาญ  บัวไผ่ ประธานที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

นายช านาญ  บัวไผ่  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภา อบต. 4/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโค้งยาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่  ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโค้งยาง ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕        
มีก าหนด ๑๕ วันระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕   นั้น 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จึงประกาศก าหนดเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
ในวันพุ ธที่  ๗   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๙ .๐๐ น. เป็ นต้นไป                
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

     จึงขอประกาศและประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
     ประกาศ    ณ  วันที่    ๒๙    เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
               (นายช านาญ  บัวไผ่) 
   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายช านาญ  บัวไผ่  ๑.๑  แนะน าข้าราชการโอน(ย้าย) มาใหม่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ 
ประธานสภา อบต. บรรเทาสาธารณภัย  นายพิสิฐพงษ์  เฉลิมกิตติกุล  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ได้โอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๑.๒  ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดิน ของเทศบาลต าบลกุดจกิ ระหว่าง

วันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕ การแต่งกายสไตล์ย้อนยุค ท่านใดที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่เทศบาลต าบลกุดจิก 

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓)   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน         
ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินและการปฏิบัติหน้าที่ ของ           
สภาท้องถ่ินในปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ส่งระเบียบ 

/กระทรวงมหาดไทย... 



๓ 
 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ก าหนดวิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ินให้ที่ชัดเจน (ข้อ ๓) 
๒. ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถ่ิน (ข้อ ๔) 
๓. ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๗) 
๔. ก าหนดกรณีประชาชนเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน (ข้อ ๙) 
๕. ก าหนดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถ่ิน (ข้อ ๑๒) 
๖. ก าหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถ่ินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

(ข้อ ๑๓) 
ส าหรับรายละเอียดของให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางได้ไปศึกษา
เพิ่มเติม  

 

ระเบียบวาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง   
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑   
สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

นายช านาญ  บัวไผ่        ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจและอ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕     

ซึ่งท่านเลขานุการสภาฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว และได้ส่งให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ว่ามีข้อความใดที่จะ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีให้เสนอได้เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  

    หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม  
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ครับ 

ท่ีประชุมสภา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง อยู่ในห้องประชุม ๘ ท่าน    
โดยมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ดังน้ี 

  รับรองรายงานการประชุม   จ านวน    ๗   เสียง  
ไม่รับรอง      จ านวน    -    เสียง 
งดออกเสียง      จ านวน    ๑   เสียง  (ประธานสภา)  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  ญัตติร่างระเบียบสภา อบต.โค้งยาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนใน
การเขา้ชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินว่า 

ประธานสภา อบต. การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ 
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน 

/ท้องถ่ิน............ 



๔ 
 

ท้องถ่ินจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือ ให้ยื่นค าร้องต่อ
ประธานสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถ่ินก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถ่ิน พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถ่ิน ว่าด้วยการด าเนินการของ 

ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับประกอบการ
พิจารณาจัดท าระเบียบของสภาท้องถ่ินตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ิน 

  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่ง
ข้อมูลการจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถ่ินว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จึงได้จัดท าร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโค้งยาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้       
-  ร่าง  -  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง        
ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ก าหนด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนใน
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕” 

   ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “ข้อบัญญัติ”  หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ยื่นค าร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

/ข้อ 4 ผู้มีสทิธิ... 
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ข้อ ๔  ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินใดประสงค์จะใหอ้งค์การบรหิารส่วนต าบล 
ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วม
เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณีให้ผู้เข้าช่ือ (จ านวน   
ไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินเรื่องใดและมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือช่ือ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ 

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง
ตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่
ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้ด าเนินการต่อไป ตามข้อ ๕ และ
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 

ข้อ ๕  ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า    
ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน 

 ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องจัดท ารา่งข้อบญัญัติทอ้งถ่ินตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง       
หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้ว
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็น
การเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ข้อ ๖  เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อไปด าเนินการเชิญชวน
ต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์    ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการ      
เชิญชวนผู้มีสิท ธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญั ติท้องถ่ินดังกล่าวให้          
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามข้อ ๗  
ข้อ ๗  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน พร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยเชิญ 

/ชวนเป็นการ..... 
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ชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นๆ        
พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบเทคโนโลยีอื่น 

ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินสามารถ             
ส่งหลักฐานการร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยต้องมีหลักฐานแสดงช่ือ      
ช่ือสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ร่วมเข้าช่ือ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่า
ตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและส่งไป
ยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์       
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

ข้อ ๙  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าเสนอช่ือร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ินผ่านทางระบบสารสนเทศน้ัน ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่
ระบบเพื่อร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยไม่ต้องลงลายมือช่ือ 

ข้อ ๑๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน มีสิทธิถอนการร่วม
เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าช่ือจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การถอนช่ือจากการเป็นผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้ท าเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อความแสดงช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้
เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินฉบับใด พร้อม
ลงลายมือช่ือ และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การถอนช่ือจากการเป็นผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้ท าเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อความแสดงช่ือ ช่ือสกุล และประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้
เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินฉบั บใด      
พร้อมลงลายมือช่ือ และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การถอนช่ือจากการเป็นผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตามข้อ ๙     
ให้เข้าสู่ระบบการเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน 
เพื่อยืนยันตัวตนท ารายการถอนช่ือ 

ข้อ ๑๑  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าช่ือ
ของผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน และมีผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

/ก าหนดให้...... 
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ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
จ านวนผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ผู้ประสานงานเพื่อไปด าเนินการตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

    ข้อ ๑๒  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการตามระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ วันที่      เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ลงช่ือ  (นายช านาญ  บัวไผ่)
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง 

นายช านาญ  บัวไผ่                 - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ประธานสภา อบต.                    เมื่อไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว  ผมจะขอมติทีป่ระชุม         

ร่างระเบียบสภา อบต.โค้งยาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัตทิ้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕  สมาชิกท่านใด เห็นชอบขอเชิญยกมือ 

ท่ีประชุม                             - มีมติเห็นชอบ   ๗ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
- งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภา) 

 

๓.๒  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เข้าร่วมเป็น 

       คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โค้งยาง จ านวน ๒ คน 

นายช านาญ  บัวไผ่  ด้วยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง ได้เสนอญัตติการคัดเลอืก 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ อบต.โค้งยาง จ านวน ๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมดงันี ้

   เรื่องเดิม 

       ค าสั่ งองค์การบริห ารส่วนต าบลโค้งยาง ที่  ๕๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๕        
ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโค้งยาง โดยมีโครงสร้างตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 

(๓)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครอง เป็นกรรมการ 

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน 

(๔)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข  เป็นกรรมการ 

ในท้องถ่ิน ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน 

(๕)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ 

จ านวนสองคน  

/(6)ผู้แทนหมูบ่้าน...... 



๘ 
 

(๖)  ผู้แทนหมูบ่้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบ่้าน   เป็นกรรมการ 

หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน 

(๗)  ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 

หรือหน่วยรบัเรื่องร้องเรียนอสิระ ที่อยู่ในท้องถ่ินน้ัน (ถ้ามี) 
(๘)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    เป็นกรรมการและ  

เลขานุการ 

(๙)  ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ เป็นกรรมการและผู้ช่วย 

   ส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกช่ืออื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เลขานุการ 

   หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผูบ้รหิารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย  

(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลงัทีผู่้บริหารสงูสุด  เป็นกรรมการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย    และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อเท็จจริง 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพือ่
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  ให้กรรมการตาม
ข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีป่ีนับแต่วันที่ออก
ค าสั่งแต่งตั้งท าให้คณะกรรมการชุดเดมิจะหมดวาระในวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี ้จึง
ต้องเสนอสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยางพจิารณามอบหมายสมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ 

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อเสนอ / ข้อพิจารณา 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง มีมติในการประชุมสมัยสามัญ        
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕  มอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโค้งยาง จ านวน ๒ คน  

ท่ีประชุมสภา  ได้มอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จ านวน ๒ ท่าน 
ดังน้ี 

๑. นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ 

๒.  นางสาวนงนุช     นอสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ 
 
 
 
 

/3.3 ญัตติขออนุมัติ..... 



๙ 
 

๓.๓  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จ านวน  ๙  รายการ (กองช่าง) 

นายช านาญ  บัวไผ่  ด้วยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง ได้ย่ืนญัตติขออนุมัติจ่ายขาด 
ประธานสภา อบต. เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๙ รายการ จ านวนงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๒๑,๙๐๐   บาท  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางได้

พิจารณา 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสงูเนิน ดิฉันขอเสนอให้มีการพิจารณาลงมติทีล่ะโครงการ และก่อนการลงมติ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอให้มีการอภิปรายโครงการต่างๆ  ที่ละรายการก่อน 

นายช านาญ  บัวไผ่  ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญยกมือข้ึนครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสงูเนิน ดิฉันขอสอบถามข้อ ๖ โครงการปรบัถนน คสล. บ้านขอนไทร หมู่ที่ ๖ ใน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ แผนพัฒนาที่อยู่ในแผนพฒันา อยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดิฉันเห็นว่าตอนน้ียังอยู่ต้น 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอสอบถามโครงการนี้ ช่วยอธิบายด้วยค่ะ และแบบทีส่่งมาเป็น
ปรับระดบัถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ แต่ตรงช่องโครงการ เป็นบ้านกุดโคลน หมูท่ี่ ๘ ทุกแผ่น
เลยค่ะตกลงท าบ้านไหนกันแน่ค่ะช่วยอธิบายด้วยค่ะ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช้ีแจงเรื่องแผนพฒันา 

ประธานสภา อบต.  
นางสาวรัตนา  จิรลานนท์  ขอช้ีแจงเรื่องแผนพัฒนา ที่กองช่างเสนอเนื่องจากโครงการปรับถนน คสล.  
หัวหน้าส านักปลัด บ้านขอนไทร หมู่ที่ ๖ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง จะเสนอจ่ายขาดเป็น

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโค้งยางเห็นว่าจ าเป็นเร่งด่วนที่จะน ามาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
เพื่ อ ให้ เกิ ดความคล่ อ งตั วในการบ ริห าร งาน จึ งอาศัยอ าน าจตาม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  ซึ่งนิยามของการแก้ไข คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประส งค์และ
สาระส าคัญ เดิม เปลี่ ยนแปลงไป  ซึ่ ง วิ ธีการคือไม่ต้องประชุมประชาคมต าบล 
คณะกรรมการตามกระบวนการแผน ส่วนราชการที่รับผิดชอบตรวจสอบโครงการที่จะ 

ด าเนินการหากพบว่าโครงการที่จะด าเนินการผิดพลาดอย่างไร จะจัดท าบันทึกข้อความ
จากส่วนราชการ ต้นเรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการที่สังกัดเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการ/อนุมัติ และน าผลการ
อนุมัติหรือสั่งการให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการอ านาจของผู้บริหาร
ด าเนินการได้ในกรณีแก้ไขค าผิด ย้ายปี ราคากลางที่เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม  
เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานเกิดความคล่องตัว 

 

/ส าหรบักรณี.... 



๑๐ 
 

  ส าหรับกรณีที่เป็นโครงการที่เสนอใหม่ หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว สถานที่ เป้าหมาย ก็จะ
ด าเนินการตามกระบวนการตามระเบียบข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี ตามข้ันตอน และแผนที่เพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา      
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน     ดิฉันสงสัยเรื่องเอกสารของกองช่างเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเสนอขอจ่าย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เงินสะสม ซึ่ งในโครงการบอกว่าเป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน             

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ฉบับที่ ๓ อยากให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเกรงว่าหาก
ผ่านการประชุมสภาไปแล้วจะเกิดปัญหาในภายหลัง 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช้ีแจงด้วยครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวรัตนา  จิรลานนท์  โครงการต่างๆ ที่กองช่างเสนอเป็นโครงการที่ได้แก้ไขแผนพฒันาแล้ว โดยบันทึก 
หัวหน้าส านักปลัด ข้อความของกองช่างจะอ้างเรื่องเดิมว่า โครงการเหล่านี้เดิมอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินเล่ม

แรกและเล่มที่สอง จึงได้เสนอผู้บริหารแก้ไข เมื่อผู้บริหารอนุมัติให้ด าเนินการจะส่งให้
เรื่องให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการตามระเบียบ คือ การแก้ไขปี           
แล้วจะท าประกาศเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน แก้ไข ฉบับที่ ๓ ค่ะ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ขอค าช้ีแจงเรื่องแบบของโครงการด้วยค่ะ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
นายพีรพงษ์  ชาญพล  เรื่องแบบอาจจะเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความเนื่องจากแบบ เป็นแบบ 

ผู้อ านวยการกองช่าง มาตรฐาน ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในการคัดลอกช่ือมา จะขอแก้ไขช่ือให้ถูกต้องครับ 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ขอสอบถามในการแก้ไขแผน เคยมีกรณีเปลี่ยนท่อประปา หมู่ที่ ๑ บอกว่าช่ือ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ โครงการที่เสนอปรับปรุง แต่ในแผนของ อบต. บอกว่าเปลี่ยนท่อ แค่ช่ือยังมีปัญหา

ปรับปรุงกับเปลี่ยนยังมีปัญหาก็ไม่เอาเข้ามาให้ ถ้าจะแก้ไขขอให้แก้ไขให้สภาด้วย 

นายพีรพงษ์  ชาญพล  กรณีที่เปลี่ยนและปรับปรุงเป็นกรณีที่ประชาคมเสนอมาว่าปรับปรุง คือของเก่า
ผู้อ านวยการกองช่าง ช ารุดเสียหายซ่อมของเก่า ส่วนเปลี่ยนคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด  

นายช านาญ  บัวไผ่  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ผมมีข้อสงสัยโครงการถนน หมู่ที่ ๖  จ านวน ๓ บ่อพัก รายละเอียดการจัดท า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ แบบฝาท่อบ่อพักไม่มีรายละเอียดให้พิจารณาเลย อยากให้ ผอ.กองช่าง ส่งแบบให้         

ดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นแบบเก่าๆ ไหม แต่ผมย้ าไปหลายรอบแล้ว การท าฝาบ่อท่อพัก      
ท าไม่ตรงกับแบบที่กองช่างออกแบบไว้เลย เมื่อเช้าผ่านมาทางหมู่ที่ ๗ ก็เหมือนเดิม     
เทเหมือนเดิมแล้วก็เอายางมะตอยมาลาดเป็นสี่เหลี่ยมยังไงก็แตก ในรายละเอียดเป็น 

 

/แบบเก่าๆ การท างาน... 



๑๑ 
 

แบบเก่าๆ การท างานของผู้รับเหมาไม่ตรงกับแบบเลย ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเซ็นให้ผ่านไป
ได้อย่างไร หลายๆ หมู่ เป็นแบบนี้เสมอ ขอให้กองช่างท าแบบให้ตรงตามมาตรฐาน        
ให้ผู้อ านวยการกองช่างเข้มงวดในการก่อสร้างให้ตรงตามแบบด้วยครับ เพื่อผลประโยชน์
ของชาวบ้านของเรา เดี๋ยวซ่อมแล้วแตก แตกแล้วซ่อม งบประมาณก็จะบานเสีย
งบประมาณโดยใช้เหตุ แล้วก็ต้องมาเสนองบประมาณใหม่ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง
เข้มงวดด้วยนะครับ 

นายพีรพงษ์  ชาญพล  ผมจะด าเนินการควบคุมการก่อสร้างกับผู้รับจ้าง ส่วนเรื่องแบบจะไปเพิ่ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง รายละเอียดในแบบให้มากขึ้น ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานอยู่แล้ว จะไปขยายรายละเอียดให้

เพิ่มเติมครับ 
นายช านาญ  บัวไผ่  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
นายธนเดช  กรึมสูงเนิน  ผมขอพูดเรื่องเงินสะสม ฝากท่านประธานและฝ่ายบริหาร เงินสะสมต้องมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ระเบียบ มีแนวทางการใช้เงินส่วนนี้อยู่ก็ฝากท่านสมาชิกอยู่ที่ว่าจะยกมือให้ผ่านหรือไม่

ผ่านตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๒๑, ๙๐๐ บาท     
ซึ่งไม่ใช่จ านวนเงินที่น้อยเลย ซึ่งเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม มีข้อสงสัยอยู่ขอสอบถามทาง
ฝ่ายบริหาร ดังนี ้

๑.  ท าไมต้องมีการเร่งใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๙ โครงการนี้ ซึ่งเราสามารถที่
จะด าเนินในปีต่อๆ ไปได้หรือไม่ 

๒.  ระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ปัจจัยหลายๆ อย่างในการใช้จ่ายเงินสะสม ในการออก อบต.พบประชาชน   
มีปัญหาหลายๆ ปัญหา ท าไมฝ่ายบริหารมองไม่เห็นเลยหรือว่าท่านมองข้ามปัญหา
ส าคัญๆ ไป ซึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านทั้ง หมู่ที่ ๑ - ๘ เช่น ปัญหาเรื่องขยะ ปัญหารถ
กระเช้า ปัญหากล้องวงจรปิด จ านวน ๓ เรื่องนี้ ก็มีปัญหาหลักเรื่องการจัดซื้อรถขยะที่
ชาวบ้านต้องการ ขอฝากท่านช้ีแจงด้วย และในกรณีของหมู่ที่ ๘ บริเวณ ถนนทางโค้ง
บ้านอาจารย์จ านงค์ สายชูวงศ์ ได้ปรึกษากับรองนายก เลขานายก ว่าจะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนน ผมได้ไปติดต่อบ้านผู้พันศรี ท่านก็ว่าสามารถเจาะได้แต่ขอให้ช่ัวคราว
ถนนเส้นนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะคนหมู่ที่ ๘ คนใช้ทั้งต าบลและคนที่มาติดต่อใช้สัญจร ขอให้    
ฝ่ายบริหารช้ีแจงด้วย 

นายช านาญ บัวไผ่  ขอเชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน  โครงการที่เสนอจ่ายเงินสะสม จ านวน ๙ โครงการนี้อยู่ในแผนตลอด ประชุม      
นายก อบต. โค้งยาง ทีไรชาวบ้านก็จะขอประตูปิดเปิดตลอดก็เลยเสนอจ่ายขาดเป็นล าดับแรกๆ  
   ก่อนจะช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ผมขอช้ีแจงเรื่องเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ ดังนี ้
 

/ยอดเงินสด..... 
 



๑๒ 
 

   ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                ๔๖,๔๕๓,๕๐๙.๑๘  
   หัก หน้ีสิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (๑,๓๔๓,๑๕๖.๕๙) 
        เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๖,๖๕๓,๓๙๓.๒๙) 
   บวก  เงินกู้ระยะยาว                 ๐.๐๐  

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๘,๔๕๖,๙๕๘.๓๐  

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันและ-      (๘๘๗,๒๐๐.๕๒)  
ที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหน้ีสิ้น 

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันและที่ก่อหน้ีผูกพันแล้วแต่-  (๔,๙๘๙,๐๐๐.๐๐)  
ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหน้ีสิน 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้-   ๒๒,๕๘๐,๗๕๘.๗๘ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ส าหรับยอดเงินสะสมที่จะน าไปใช้ได้ปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี ้
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ๒๒,๕๘๐,๗๕๘.๗๘ 

หัก  ส ารองตามระเบียบฯ       (๔,๔๓๕,๘๗๕.๐๐) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลักหัก-   ๑๘,๑๔๔,๘๘๓.๗๘ 

   ส ารองตามระเบียบ 

   หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน     ๐.๐๐ 

               ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ     ๐.๐๐ 

   บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหน้ีผูกพันแล้ว   ๐.๐๐ 

        รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม    ๐.๐๐ 

   คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้-     ๑๘,๑๔๔,๘๘๓.๗๘ 
   ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ส าหรับค าถามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สอบถาม เรื่องถนนหมู่ที่ ๘ บริเวณ
ทางโค้งที่น้ าท่วม ผมขอช้ีแจงว่า ถนนนี้ยังไม่สามารถจ่ายจากเงินสะสมได้  เพราะ
โครงการนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผน ปัญหานี้เกิดข้ึนมาทีหลัง จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมแผน
ตามระเบียบก่อนจึงจะเสนอขออนุมัติจ่ายขาดมาด าเนินการได้ ส่วนรถขยะผมจะจัดซื้อ
ไม่ใช่ไม่ซื้อ แต่ในการบริหารจัดการต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งได้ให้ส่วน
ราชการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งให้ทางสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลโค้งยางได้รับทราบไปเบื้องต้นแล้ว ซึ่งท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมจึงยังไม่ทราบ        
ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ     
อีกเหตุผลคือสถานที่รับทิ้งขยะที่เทศบาลต าบลสูงเนิน ก็เกิดประเด็นในที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการระดับอ าเภอ มีการสอบถามเรื่องระยะเวลาที่สามารถน าขยะไปทิ้งได้ ซึ่ง    
ทางเทศบาลต าบลสูงเนินได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้าขายได้จะทิ้งได้อีกแค่ ๓ ปี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ก็เตรียมพร้อมเรื่องสถานที่เพื่อเป็นแผนส ารองท าให้ต้องคิด
วางแผนพอสมควร ของ อบต. ซึ่งอาจจะต้องตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  

นายธนเดช  กรึมสูงเนิน  รถขยะทางฝ่ายบริหารจะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แน่นอนใช้มั้ยครับ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  

/นายณรงค์..... 
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นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน  คงจะน าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗  รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
นายก อบต.โค้งยาง ในการบริหารจัดการต่างๆ ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณด้วย 

นางสาวนิภา  มาปะโท  ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง จากที่ได้ท าประมาณการค่าใช้จ่าย 
ผู้อ านวยการกองคลัง รก. ประมาณการรายรับ จ านวน ๕๐๐ ครัวเรือน จัดเก็บครัวเรือนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน  
ปลัด อบต.โค้งยาง ๑๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนประมาณการรายจ่ายทั้งปี ประกอบด้วย คนขับ คนอยู่ท้าย        

อีก ๒ คน วัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ ถุงมือ  ค่าสถานที่ทิ้ง ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรักษาอีก 
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะต้องน ามาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖ ได้ด าเนินการผ่านไปแล้ว         
โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เทียบเคียงจากอบต.ข้างเคียง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
รถสามารถซื้อได้ แต่มีบางแห่งซื้อมาแล้วจอดทิ้ง เพราะว่าไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย 
เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ไม่ได้ตั้งไว้เลย  
จากการประชุมที่หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ นายก อบต.หนองตะไก้ สอบถามทาง
เทศบาลต าบลสูงเนินว่า คุณขายขยะได้แล้ว จะสามารถทิ้งขยะได้อีกกี่ปี ปลัดเทศบาล
ต าบลสูงเนินบอกว่า ถ้าประมูลขายขยะได้แล้วจะสามารถทิ้งขยะได้แค่ ๓ ปี ประเด็นน้ีก็
กลับมาคุยกันที่ อบต. ว่า ถ้าซื้อรถขยะมา แล้วทิ้งได้อีกแค่ ๓ ปี แล้วหลังจากนั้นจะท า
ยังไงกัน ทาง นายก อบต.นากลางก็น่าจะได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ส าหรับเราที่เราก าลังจะเริ่ม ซึ่งคนที่ เขาเริ่มไปแล้วเขาก็ต้องเตรียมการอย่างเราว่า          
ถ้าอนาคต ๓ ปี ที่เทศบาลต าบลสูงเนินไม่รับแล้ว จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนกัน เราก็ต้องเอา
ประเด็นนี้กลับมาคิดแล้วว่าถ้าซื้อรถขยะในปี ๒๕๖๗  ตั้งงบประมาณแล้ว แล้วน าไปทิ้ง   
ที่เทศบาลต าบลสูงเนิน ได้ ๒ ปี แล้วเค้าหยุดรับเพื่อไปบริหารจัดการขายขยะทอดตลาด
ก่อน สักประมาณ  ๒ - ๓ เดือน เราจะท ายังไง คือ เป็นปัญหา เราก็ต้องมีแผนรองรับ      
ก็เลยได้น าเรียนนายก อบต. ว่าให้น าปรึกษาหารือกับทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โค้งยาง ว่าถ้าทางเทศบาลต าบลสูงเนินไม่รับ เราจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นมีที่สาธารณะ เขาก็จะแก้ปัญหาโดยการฝังกลบได้เป็นแผนส ารองของเขา 
อบต.โค้งยาง จะเริ่มด าเนินการจะต้องมีการวางแผน ฝากทางผู้บริหารและสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโค้งยางจะเอาเงินจากตัวไหนมาต้ังอีก ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในข้อบัญญัติ 
และเรื่องที่ทิ้งขยะ หากซื้อมาแล้วจัดเก็บน าไปทิ้งได้แค่ ๒ ปี แล้วหยุดเก็บ รถจอดไว้       
จะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อมีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการด าเนินการ คนตรวจก็จะ
ถามว่าเมื่อคุณรู้ปัญหาว่าจะเกิดอะไร คุณจะต้องมีการวางแผนรองรับ ดังนั้น ถ้าหยุดรับ
ในอนาคต ๒ - ๓ ปี  เราจะท ายังไงต่อ ขอน าเรียนประธานสภาองค์การบริหาร           
ท่านสมาชิกสภา พอจะมีแนวความคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไร จะได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหา 
จากที่ท่านนายก อบต. บอกว่าจะต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก็ต้องตั้งไว้
จริงๆ ตามนั้น ซึ่งจากการท างบประมาณที่ผ่านมา การประมาณการรายจ่ายเกินไปกว่า    
ที่เคยรับจริงไปกว่าหนึ่งล้านกว่าบาทก็ให้ส่วนราชการต่างๆ มาปรับลดค่าใช้จ่ายตัวไหน 

 

/ได้บ้าง...... 



๑๔ 
 

ได้บ้าง แตเ่งินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินสนับสนุนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ ซึ่งต้องน ามา 

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลก าหนดด้วย ต้องมีการจัดอบรมไปตามยุทธศาสตร์
นั้นๆ ไม่สามารถที่จะตัดได้ต้องด าเนินการ เพราะไม่ใช่จะด าเนินการแต่เฉพาะงาน
ก่อสร้าง เพราะว่าเวลาที่หน่วยงานลงตรวจงาน จะดูว่าเอาเงินมาท าไรบ้าง จะมาจ่ายแค่
ค่าจ้างค่าตอบแทนต้องท างานตามยุทธศาสตร์ด้วย ดังนั้น ขอให้มาช่วยกันคิดด้วยว่าการ
ท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ จะเอาเงินรายรับตัวไหนมาตั้งเพื่อบริหาร
ค่าใช้จ่าย  แต่ก็อาจจะรอดูท่ านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใหม่คงจะมี
แนวความคิดปรับเปลี่ยนไปจากนี้  ฝากเรื่องสถานที่ทิ้ง ถ้าอนาคตอีก ๓ ปี เราจะน าขยะ
ไปทิ้งที่ไหน ของ อบต.นากลางก็ยังไม่เป็นรูปร่างเลย หากจะไปที่อื่นคงจะไม่รับ ถ้าจะไป
ทิ้งที่ โชคชัยก็จะมี เรื่องภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันที่ เพิ่ม ข้ึน ส่วนการทิ้ งขยะจะเป็น      
กลุ่มคลัสเตอร์ยังไงก็คงจะไม่รับข้ามคลัสเตอร์แน่นอนค่ะ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต. ก็ดีใจที่ทาง  อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ โค้งยาง คิดริเริ่มช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน เพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ชาวบ้าน

เรียกร้อง ถ้าจะถามหาความคุ้มค่าหรือคุ้มทุน ไม่ควรคิดตรงนั้น เราต้องคิดว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเป็นงานบริการให้ประชาชนในต าบลของเรา ปัญหาในอนาคต      
๓ ปี มันอาจจะแก้ไขก็ได้ไม่ใช่แค่ต าบลเราต าบลเดียวเพราะปัญหาไม่ใช่ที่เราที่เดียว 
เพราะทั้งอ าเภอมีตั้ง ๑๑ ต าบล ถ้าอบต.ไหนเค้าแก้ไขยังไงก็ท าตามเขาไปแบบนั้นค่ะ 

 

นายช านาญ  บัวไผ่  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ได้อภิปรายโครงการที่ 
ประธานสภา อบต. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน         

๙ รายการ เสร็จสิ้นแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโค้งยาง ลงมติทีละโครงการ ดังนี ้
๑) โครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร บ้านตะคลองแล้ง หมู่ท่ี ๑   
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ จ านวน ๕๘,๓๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร บ้านตะคลองแล้ง 
หมู่ที่ ๑ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการตีเส้นแบ่งช่อง
จราจร จ านวน ๔๙.๓๐ ตารางเมตร และท าสัญญลักษณ์รูปจักรยาน จ านวน ๑๐ รูป 
หรือทุกระยะ ๕๐ เมตร และติดต้ังป้ายเตือน จ านวน ๒ ชุด ตามแบบที่ อบต.โค้งยาง
ก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

/3) เป็นไปตามแผน.... 



๑๕ 
 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓      
ล าดับที่   ๑   หน้าที่ ๒ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการตีเสน้แบ่งช่องจราจร  
ประธานสภา อบต. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑  ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมีา  

งบประมาณ  จ านวน  58,300 บาท ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   ๗   เสียง   

 -  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๑   เสียง (ประธานสภา) 

 

๒)  โครงการก่อสร้างบานประตูระบายน  า บ้านขอนสะตือ หมู่ท่ี ๒  
ต าบลโค้งยาง  อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ จ านวน 81,8๐๐ บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างบานประตูระบายน้ า บ้านขอน
สะตือ หมู่ที่ ๒ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความกว้าง 
๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมบานปิด-เปิดระบายน้ า จ านวน ๑ ช่อง ตามแบบ
อบต.โค้งยางก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่  ๓    
ล าดับที่  ๒   หน้าที่ ๒ 

 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบานประตู
ประธานสภา อบต. ระบายน้ า บ้านขอนสะตือ หมู่ที่ ๒  ต าบลโค้งยาง  อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมีา   

งบประมาณ จ านวน ๘๑,๘๐๐ บาท  ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                           -  มีมติเห็นชอบ   ๑  เสียง  (สมาชิกสภาหมู่ท่ี ๓) 

 -  ไม่เห็นชอบ   ๖  เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๑   เสียง (ประธานสภา) 

 

๓)  โครงการก่อสร้างอาคารระบายน  า บ้านโค้งยาง หมู่ท่ี ๓  
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ จ านวน ๕๑๖,๒๐๐ บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ า บ้านโค้งยาง      
หมู่ที่ ๓ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมบานปิด – เปิดระบายน้ า จ านวน ๒ ช่อง  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.โค้งยางก าหนด 

 

/เป็นไป...... 



๑๖ 
 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่ ๓        
ล าดับที่   ๗   หน้าที่ ๔ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคาร  
ประธานสภา อบต. ระบายน้ า บ้านโค้งยาง หมู่ที่  ๓ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

งบประมาณ จ านวน ๕๑๖,๒๐๐ บาท   ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   ๑   เสียง (สมาชิกสภาหมู่ท่ี ๓) 

 -  ไม่เห็นชอบ   ๖  เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๑   เสียง (ประธานสภา) 

 

๔)  โครงการก่อสร้างบานประตู ปิด - เปิด ท่อระบายน  า บ้านคลองพุดซา  หมู่ท่ี ๔ 
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ซอยบ้านนางเลี่ยม ใหญ่สูงเนิน) 
งบประมาณ จ านวน 81,800 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างบานประตู ปิด - เปิด ท่อระบายน้ า 
บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ ๔ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ซอยบ้าน
นางเลี่ยม ใหญ่สูงเนิน) โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมบาน
ปิด - เปิด ระบายน้ า จ านวน ๑ จุด ตามแบบ อบต.โค้งยางก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓       
ล าดับที่   ๓   หน้าที่  ๒ 

 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างบานประตู ปิด – เปิด 

ประธานสภา อบต. ท่อระบายน้ า บ้ านคลองพุดซา หมู่ที่  ๔ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  (ซอยบ้านนางเลี่ยม ใหญ่สูงเนิน) งบประมาณ จ านวน  81,800 บาท 
ขอให้ยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   -   เสียง   
 -  ไม่เห็นชอบ   ๖   เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๒   เสียง  (ประธานสภา, สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๓) 

/5) โครงการก่อสร้าง.... 



๑๗ 
 

๕)  โครงการก่อสร้างบานประตู ปิด - เปิด ท่อระบายน้ า บ้านคลองพุดซา  หมู่ท่ี ๔  
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ซอยบ้านนายจรูญ กิ่งโคกกรวด) 
งบประมาณ จ านวน  81,800 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างบานประตู ปิด- เปิด ท่อระบายน้ า 

บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ ๔ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ซอยบ้าน
นายจรูญ  กิ่งโคกกรวด) โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อม
บาน ปิด - เปิด ระบายน้ า จ านวน ๑ จุด ตามแบบ อบต.โค้งยางก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓       
ล าดับที่   ๔   หน้าที่  ๓ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบานประตู  
ประธาน สภา อบต. ปิด - เปิด ท่อระบายน้ า บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ ๔  ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด 

นครราชสีมา (ซอยบ้านนายจรูญ  กิ่งโคกกรวด)  งบประมาณ จ านวน  81,800 บาท 
ขอให้ยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   -  เสียง   
 -  ไม่เห็นชอบ   ๖   เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๒   เสียง  (ประธานสภา, สมาชิกสภาหมู่ท่ี ๓) 

 

๖)  โครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านขอนไทร หมู่ท่ี ๖  
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สาย นม.ถ.๑๒๐-๓) งบประมาณ 
จ านวน ๔๔๖,๗๐๐ บาท     

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านขอนไทร  

หมู่ที่  ๖ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สาย นม.ถ. ๑๒๐-๓)       
โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘๗๒.๙ ตารางเมตร พร้อมปรับระดับฝาบ่อพักระบายน้ า จ านวน ๑๓  บ่อพัก  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.โค้งยางก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

/3) เป็นไปตามแผน..... 
 



๑๘ 
 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓       
ล าดับที่  ๗ หน้าที่  ๔ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับระดับถนน คสล.  
ประธานสภา อบต. บ้ านขอนไทร หมู่ ที่  ๖  ต าบล โค้ งยาง  อ า เภอสู งเนิน  จั งห วัดนครราชสี ม า              

(สาย นม.ถ.๑๒๐-๓) งบประมาณ  จ านวน 446,700 บาท  ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   ๗   เสียง   

 -  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๑   เสียง  (ประธานสภา) 

 

๗)  โครงการก่อสร้างบานประตูปิด - เปิด ท่อระบายน  า บ้านขอนไทร  หมู่ท่ี ๖  
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ จ านวน  81,800 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างบานประตูปิด - เปิด ท่อระบายน้ า  

บ้านขอนไทร หมู่ที่ ๖ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาด
ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร  พร้อมบานปิด - เปิด ระบายน้ า จ านวน ๑ จุด 
ตามแบบที่ อบต.โค้งยางก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓         
ล าดับที่   ๖   หน้าที่  ๓ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบานประตู  
ประธานสภา อบต. ปิด - เปิด ท่อระบายน้ า บ้านขอนไทร  หมู่ที่ ๖  ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา งบประมาณ จ านวน  81,800 บาท  ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   ๖   เสียง   

 -  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๒  เสียง (ประธานสภา, สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๓) 

 

๘)  โครงการก่อสร้างบานประตู ปิด - เปิด ท่อระบายน้ า บ้านเหมืองลี่   หมู่ท่ี 7 
ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ จ านวน 81,800 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างบานประตู ปิด - เปิด ท่อระบาย
น้ า  บ้านเหมืองลี่  หมู่ที่ ๗ ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร   พร้อมบานปิด – เปิด ระบายน้ า 
จ านวน ๑ จุด ตามแบบที่ อบต.โค้งยางก าหนด 

 

/เป็นไป..... 
 

 



๑๙ 
 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี ้
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓  
ล าดับที่   ๖   หน้าที่  ๓ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบานประตู  
ประธานสภา อบต. ปิด - เปิด ท่อระบายน้ า บ้านเหมืองลี่  หมู่ที่  ๗  ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน       

จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ จ านวน  81,800  บาท ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   -   เสียง   

 -  ไม่เห็นชอบ   ๖   เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๒   เสียง  (ประธานสภา, สมาชิกสภาหมู่ท่ี ๓) 

 

๙)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่ีท าการ อบต.โค้งยาง 

 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา งบประมาณ จ านวน ๙๑,๗๐๐  บาท    

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ท าการ อบต.โค้งยาง   

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๖๕  ตารางเมตร 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไขฉบับที่  ๓      
ล าดับที่   ๙   หน้าที่  ๔ 

นายช านาญ  บัวไผ่  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ประธานสภา อบต. ที่ท าการ อบต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา งบประมาณ จ านวน ๙๑,๗๐๐  บาท  

ขอให้ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ   ๑   เสียง  (สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๓) 

 -  ไม่เห็นชอบ   ๖  เสียง   
 -  งดออกเสียง   ๑   เสียง  (ประธานสภา) 
 
 
 

/3.4 ญัตติการขอโอน........ 
 



๒๐ 
 

๓.๔  ญัตติการขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
       หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  ๔  รายการ  (ส านักปลัด) 

นายช านาญ  บัวไผ่  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ได้เสนอญัตติการขอโอน 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน         

๔ รายการ ของส านักปลัด ขอให้หัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้
พิจารณา 

นางสาวรัตนา  จิรลานนท์  ๑.  เรื่องเดิม 
หัวหน้าส านักปลัด  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ ได้ ตั้ งไว้         
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อบต.โค้งยาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒, ๓ 

๒. ข้อเท็จจริง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต. มีความจ าเป็นต้อง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน       
แต่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้     
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  ตั้งไว้  ๑๗,๐๐๐ บาท  เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ ๒ ,๕๐๐ บาท 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  จ านวน           
๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท  และครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  
มอก. จ านวน  ๑  ตู้ งบประมาณตั้งไว้  ๕,๗๐๐ บาท หน่วยงาน  ส านักปลัด อบต.     

   ๓. ข้อกฎหมาย 
๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแลปง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

๓.๒  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๒, ๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

๔. ข้อพิจารณา   
เพื่ อ ให้การใช้จ่ ายงบประมาณที่ ตั้ งไว้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้ อง ถ่ิน           

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒, ๓ จึงเห็นควร
พิจารณาด าเนินการ ดังรายละเอียดดังนี ้

/4.1 อนุมัติการโอน......... 
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๔.๑ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยด าเนินการดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  หลังการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด หน่วยงาน ส านักปลัด อบต.  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๔๕,๐๐๐.- บาท   
โอนลด      ๑๗,๐๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด             ๒๘,๐๐๐.- บาท  
โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิ วเตอร์ All In One เพื่ อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์           
All In One ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  ๑  เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ 
บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกน
เสมือน (๔ Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จ านวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB         
หรือ ชนิด   Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐        
Base-T หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(๑๙๒๐x๑๐๘๐) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 

/เกณฑ์ราคากลาง.... 
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  

งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน       ๐.- บาท   
โอนเพิ่ม         ๑๗,๐๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม             ๑๗,๐๐๐.- บาท     

โอนลด 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง หลังการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด หน่วยงาน ส านักปลัด อบต.  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       ๒๘,๐๐๐.- บาท   
โอนลด           ๒,๕๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด              ๒๕,๕๐๐.- บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด ๘๐๐ VA  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA  จ านวน  ๑  เครื่อง  หน่วยงาน ส านักปลัด อบต. งบประมาณตั้งไว้  
๒,๕๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

   - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 

      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      ๐.- บาท   
โอนเพิ่ม          ๒,๕๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม              ๒,๕๐๐.- บาท   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังน้ี 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔   
โอนลด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารสว่นต าบลโค้งยาง  หลังการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ 

 
/ราชการตาม............. 
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ราชการตามตัวช้ีวัด ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
หน่วยงาน ส านักปลัด อบต.  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       ๒๕,๕๐๐.- บาท   
โอนลด           ๔,๐๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด              ๒๑,๕๐๐.- บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  
จ านวน  ๑  เครื่อง หน่วยงาน ส านักปลัด อบต. งบประมาณตั้งไว้  ๔,๐๐๐  บาท  โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑, ๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อ
นาที (ppm)  หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ  ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน      ๐.- บาท   
โอนเพิ่ม          ๔,๐๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม              ๔,๐๐๐.- บาท    

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
โอนลด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ๒)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  หลังการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การปฏิบัติราชการตาม
ตัวช้ีวัด ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด หน่วยงาน ส านักปลัด 
อบต.  

 
 
 

/งบประมาณ........... 
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         ๒๑,๕๐๐.- บาท   
โอนลด             ๕,๗๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                ๑๘,๘๐๐.- บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน 
(มอก.) เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) จ านวน ๑ ตู้ หน่วยงาน  ส านักปลัด อบต. 
งบประมาณตั้งไว้ ๕,๗๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ดังนี ้

-  มีมือจับชนิดบิด 
-  มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ิน 
-  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน          ๐.- บาท   
โอนเพิ่ม             ๕,๗๐๐.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม                 ๕,๗๐๐.- บาท   
  

นายช านาญ  บัวไผ่                 - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ประธานสภา อบต.                    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม การ       

ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน  ๔  รายการ  ของส านักปลัด สมาชิกท่านใด เห็นชอบขอเชิญยกมือ 

ท่ีประชุม                             - มีมติเห็นชอบ   ๗ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
- งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระที่  ๔       เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๔.๑  รายงานสถานะการเงิน-การคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบรายงานสถานะการเงิน-การคลัง ประจ าปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวนิภา  มาปะโท  ขอช้ีแจงงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง รก. กันยายน ๒๕๖๕ 
ปลัด อบต. รายได ้
  รายได้จัดเก็บเอง     ๒๖๙,๑๔๙.๐๐ 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้         ๑๕,๖๒๓,๔๐๙.๐๐ 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้          ๑๐,๕๘๙,๔๕๙.๐๐ 
  รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด  - 
 รวมรายได้            ๒๖,๔๘๒,๐๑๗.๕๒ 
 ค่าใช้จ่าย 
  รายจ่ายงบกลาง             ๖,๙๔๓,๙๗๔.๐๐ 
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร            ๗,๓๐๕,๓๑๗.๐๑ 
  ค่าบ าเหน็จบ านาญ      ๑๗๑,๖๔๘.๐๐ 

/ค่าตอบแทน.... 



๒๕ 
 

  ค่าตอบแทน       ๓๙๖,๔๕๗.๓๘ 
  ค่าใช้สอย     ๑,๙๓๑,๐๑๙.๓๓ 
  ค่าวัสด ุ        ๙๗๒,๘๑๑.๙๐ 
  ค่าสาธารณูปโภค        ๑๒๘.๕๘๙.๗๓ 
  ค่าครุภัณฑ์           ๙๔,๙๕๐.๐๐ 
  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         ๙๐๓,๕๐๐.๐๐ 
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค      ๕๐๑,๙๐๐.๐๐ 
  ค่าใช้จ่ายอื่น            ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย               ๑๙,๓๖๘,๑๖๗.๓๕ 
 รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ      ๗,๑๑๓,๘๕๐.๑๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

๔.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
โค้งยาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอให้ส่วนราชการที่รบัผิดชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ประธานสภา อบต. ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุม

ได้รับทราบ 
  

นางสาวรัตนา  จิรลานนท์  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
หัวหน้าส านักปลัด ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด จึงขอรายงานก ารติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพฒันาท้องถ่ิน จ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร ์
   ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๒ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๒ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๒ โครงการ 
    
 

/2. ยุทธศาสตร์...... 



๒๖ 
 

   ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา   
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๑๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๘ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๑๐ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๑๐ โครงการ 
 

   ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร   
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๗ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๓ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๗ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๗ โครงการ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม  
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๑๒ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๙ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๑๒ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๑๒ โครงการ 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข  
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๑๑ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๗ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๑๑ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๑๑ โครงการ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน  
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๘ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๔ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 

/จ านวนโครงการ.... 



๒๗ 
 

    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๘ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๘ โครงการ 

 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรม 

    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๑๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๓ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๑๐ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๑๐ โครงการ 

 
๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี  

    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๑๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๕ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 

      
จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๕ โครงการ 

    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๑๐ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๑๐ โครงการ 
 

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๗ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๔ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๗ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๗ โครงการ 
 

๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  จ านวน ๗ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีเ่สร็จ   จ านวน ๔ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ 
    จ านวนโครงการทีม่ีการยกเลิก  จ านวน ๐ โครงการ 
    จ านวนโครงการเดมิและที่มีการเพิม่เติม จ านวน ๗ โครงการ 
    รวม จ านวนโครงการทัง้หมด  จ านวน ๗ โครงการ 
 

/สรปุ..... 



๒๘ 
 

   สรุป โครงการทีม่ีในแผนพฒันาท้องถ่ิน ปี ๒๕๖๕ จ านวน       ๘๔  โครงการ 
         โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔๗ โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ   ๕๕.๙๕   
   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ปัญหา อุปสรรค 

๑.  เนื่องด้วยในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงท าให้การรวมกลุ่มในการด าเนิน
โครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความล าบาก ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ในบาง
โครงการฯ / กิจกรรม 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางด าเนินการเอง เห็นควร
บรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/
แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางจะบรรจุไว้ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

   ข้อเสนอแนะ 

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการต่างๆ ที่
ยังไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ และให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็นหรือปัญหา 
อุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆ ได้ทันห่วงเวลาดังกล่าว 

๒.  การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรค านึงถึงความ
เร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์
ที่สูง ผลสัมฤทธ์ิ คือ องค์การบริหารสว่นต าบลโค้งยางมกีารด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๓.  ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่ อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๔.๓  แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖ 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอให้ส่วนราชการที่รบัผิดชอบช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖ ใหท้ี่ประชุมได้รบัทราบ 
นางสาวรัตนา  จิรลานนท ์ ด้วยอ าเภอสูงเนิน ได้แจ้งเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
หัวหน้าส านักปลัด สภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖ เพื่อใหผู้้บรหิาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ได้รับทราบ ดังนี ้
 

/1. ผู้บรหิารท้องถ่ิน... 



๒๙ 
 

   ๑.  ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน           
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลขานุการสภาท้องถ่ิน อาจเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ หากเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕4๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ไว้ ดังนี ้

  ๑.๑  ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
  ๑.๒  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

และปฏิบัติงานประจ า 
  ๑.๓  อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐ 
  ๑.๔  มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย 
  ๒.  ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน           

ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลขานุการสภาท้องถ่ิน สามารถ
ช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัวและนอกเหนือ
เวลาราชการได้ แต่ต้องระมัดระวังมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะต าแหน่งดังกล่าว 

 

  ส าหรับรายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่ มเติมได้ที่พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
นายช านาญ  บัวไผ่   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  ผมขอสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ๑. เรื่องแรกผมได้ยินมาว่าจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ที่ผ่านมาไม่ได้จัดการแข่งขัน
กีฬามา ๒-๓ ปี ผมขอทราบถามท่านนายกว่า ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท       
ครั้งที่ผ่านๆ มา การบริการของ อบต. เรื่องอาหารการกิน น้ าดื่ม ของรางวัล ผมคิดว่า
การจัดการแข่งขันกีฬาจากปีที่ผ่านๆ มาที่ประเมินในความคิดของผม ไม่มีงบประมาณ
ให้แต่ละหมู่บ้านและชุมชนเลย อาหารการกินไม่สมควรกับเวลากับการจัดกีฬาจ านวน 
๒ วัน น้ าดื่ม เครื่องดื่มเอ็มร้อยสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับการเสียเหงื่อการแข่งขันกีฬาแต่ละ
อย่าง และของรางวัล ผมดูแล้วครั้งล่าสุดที่แข่งขันกัน ผมมองดูแลมันเป็นขนมปี๊ป      
ขนมปังที่กินแล้วติดคอ ผมสงสัยว่าการตั้งงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และอีกอย่างเป็น
การผลักภาระให้ผู้น าแต่ละหมู่ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเครื่องดื่มชูก าลังและไม่มีอาหารการ 

 

  /กินบรกิาร...... 
 
 



๓๐ 
 

กินบริการเท่าที่ควร ผมสงสัยเรื่องงบประมาณตรงนี้จะใช้มากขนาดนั้นเลยเหรอ บริการ 

แตล่ะหมู่ไม่ทั่วถึง จนชาวบ้านเค้าบ่นกัน   ไม่มีอะไรเลยชุดกีฬาก็ไม่มีผลักภาระให้ผู้น า
ทั้งหมด และเรื่องกรรมการ อุปกรณ์กีฬาอยู่ใน งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ 
ขอให้ท่านนายก อบต. ไดช้ี้แจงให้ได้ทราบด้วยครับ 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ีแจง 
นายก อบต.โค้งยาง การด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้ที่ประชุมได้รับทราบแทน 
นายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร ในการจดัการแข่งขันกีฬา มรีะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 

ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของอาหารและน้ าดื่ม ค่าใช้จ่ายรายหัว นับตาม
จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เบิกค่าอาหารและ   
ค่าเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกิน ๑๐๐ บาท ต่อคน ส าหรับของรางวัลซึ่งประกอบด้วย    
ถ้วยรางวัลและของรางวัล  ซึ่งงบประมาณในข้อบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่การ
ด าเนินการข้ึนอยู่ตามประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการที่ด าเนินการจริงซึ่งไม่ถึง 
๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดประมาณร้อยละ ๒๐ ของประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ      
ส่วนรางวัลของรางวัล ตรงนี้ผมจ าได้คร่าวๆ ต้องขออภัย และถ้วยรางวัลประมาณ 
๑,๕๐๐ บาท ซึ่งจะมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ส่วนอุปกรณ์กีฬาซื้อในโครงการตามความ
เหมาะสมที่ประมาณการที่ใช้ส าหรับจัดการแข่งขันกีฬา ไม่ได้ซื้อให้ครบถ้วน ซื้อเฉพาะ
การแข่งขัน จากนั้นจะเก็บไว้ให้ยืมไปใช้ ส่วน  ๒ - ๓ ปี  ที่ ไม่ ได้จัดก็ เป็นเพราะ
สถานการณ์โควิดครับ ขอน าเรียนต่อที่ประชุมเท่านี้ครับ 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร      ผมขอความกระจ่างตอบมาน้ีไม่ได้อะไรเลย และที่ผมประเมินมา      
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ จากที่ผมมาร่วมกิจกรรม ที่ผมเห็นว่าทาง อบต.ต้ังงบไว้สูงใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ชุดกีฬาก็ออก

เอง อาหารการกินอะไรก็ไม่มี รางวัลก็ไม่มี ผมขอความกระจ่างแต่ท่านตอบมาแบบนี้  
ผมว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง น่าจะจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไปเลยให้ไปด าเนินการจดัหากันเองดีกว่ามั้ยขาดตกบกพร่อง
ก็ให้ไปด่าผู้น ากันเอง ได้ข่าวว่าจะจัดกันเร็วๆ ก็อยากจะฝากว่าขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พิจารณาให้สมเหตุสมผล อย่าให้ชาวบ้านมาบ่นลับหลังว่าไม่มีอะไรเลย แล้วมาบังคับให้
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม ส่งโน่นส่งนี่ ให้หานักกีฬา แต่มาขอค าตอบไม่ได้อะไรสักอย่าง 

 ๒.  เรื่องร้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   เรื่องการร้องเรียนศูนย์ ร้องเรียนต้ังแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนจังหวัด
มีหนังสือออกมาให้เบิกจ่ายเร่งด่วนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเงินเท่าไหร่ไม่รู้      
ผมไม่เคยได้ยินนายกมาอธิบายหรือมาแจ้งความคืบหน้า มาว่าเป็นยังไงทั้งที่ผมเป็น
ตัวแทนร้องเรียน แต่ผมไม่ได้รับรายงานเลยว่าเป็นยังไง ล่าสุดผมไปจังหวัด จังหวัดแนะ
น ามาว่า ถ้าเรื่องมันล่าช้าเกินไปกใ็ห้ไปที่ศูนย์ด ารงธรรมโดยตรงได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผม
ก็ยังเกรงใจท่านนายกอยู่มันจะเป็นยังไงแต่ในฐานะนายก ซึ่งผอ. เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

 /ในระยะ..... 



๓๑ 
 

ในระยะเวลาจะครบป ีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในฐานะผู้รอ้งเรียน อยากจะฝากฝังท่าน
นายก อบต. ว่า ถ้าสิ้นเดือนนี้ไม่มีความคืบหน้า อยากจะฝากฝังท่านนายกนะครับ      
ผมได้ยินค าตอบจากท่านรักษาการปลัด ประมาณ ๒ เดือนที่ แล้ ว ก าลั งตั้ ง
คณะกรรมการอยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดน้ีไม่มีอะไรคืบหน้ามาเลยผมก็เลยอยากจะเรียน
ท่านนายกว่า ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย หนทางทิศทางที่ผมจะเดินต่อไปของผมก็จะมี
ขอให้ท่านายกพิจารณาต่อไป 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน ขอตอบเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับค่าอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นายก อบต.โค้งยาง ได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ปกครองไปแล้ว ส่วนค่าเครื่องแบบก าลังขอหารือไปที่    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งกรมได้ตอบกลับมาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ส่งเรื่องขอยกเว้นระเบียบไปที่จังหวัดขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

 ส าหรับเรื่องสอบก็อยู่ระหว่างด าเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร อยากจะเรียนถามท่านนายก สอบอยู่ๆ ใกล้จะเสร็จแล้ว ผมสอบถามท่าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ นายกจริงๆ ว่า ผมสอบถามใกล้ของท่านนายกเมื่อไหร่ อีก ๔ เดือนจะประชุม          

ก็มาถามใหม่ เว้นอีก ๔ เดือน ชาวบ้านจะถามใหม่ ผมจะมาสอบถามความคืบหน้า 
ผมถามทั่วๆ ไป มันไม่ได้รับค าตอบ ว่าท าอยู่ๆ  ผมจึงตั้งใจมาสอบถามที่ประชุมสภา
แห่งนี้เพื่อจะไดค้ าตอบที่แน่นอน จะได้มีบันทึกการประชุม ว่าท่านนายกตอบแบบนี้ๆ 
หากผมไม่ได้ค าตอบที่แน่นอนหรือเป็นรูปธรรม  ผมก็จะมีวิธีการทางไปของผม         
ผมบอกตรงๆ นะนายกว่าเป็นเรื่องของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะท า มันเป็น
ผลประโยชน์ของเด็กๆ ลูกหลานของท่าน ท่านจะปล่อยปละละเลยโดยไม่สนใจก็จะ   
ดูยังไงอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันท่านนายก ผมหวังว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้ค าตอบเป็นที่           
น่าพอใจนะ ถ้าไม่ได้ค าตอบค่อยว่ากันว่าจะไปทิศทางไหนอะไรยังไง  

นางสาวนิภา  มาปะโท ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเนื่องจากเอกสารอยู่ในมือ ขออนุญาตตอบประเด็นที่สมาชิก 

ผู้อ านวยการกองคลัง รก.   สภา อบต.หมู่ที่ ๑ ถามมา เรื่อง ขอท าความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
ปลัด อบต.โค้งยาง ได้ขอหารือไปที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถ่ิน และจังหวัดนครราชสีมาได้รับการตอบข้อหารือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินว่าเนื้อหา ดังนี้  

๑. กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน) ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เงินที่ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่าอุปกรณ์การเรียนย้อนหลังให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากเงินสะสม ก็อาจขอท า
ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด” 

ซึ่ง ณ ตอนนี้ทาง อบต.โค้งยาง ได้ท าหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว       
ก็รอค าตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่าอนุมัติให้ทาง อบต. ยกเว้นระเบียบ หรือไม่ 

/ถ้าผู้ว่าราชการ........ 



๓๒ 
 

ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อนุมัติให้ยกเว้นระเบียบได้ ก็จะน าเสนอสภาขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์      
การเรียนให้กับผู้กครองเพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งหนังสือมาเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ก็ได้ประชุมกับผู้บริหารตลอด ส่วนเรื่องสอบ
ข้อเท็จจริงอยู่ จังหวัดก็ได้แจ้งให้ด าเนินการซึ่งอ าเภอสูงเนินได้ต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง ซึ่งประธานท่านติด    โควิด เพิ่งหายจากโควิดก็เห็นว่าจะได้ด าเนินการต่อ 
ขอให้หัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงประเด็นสอบข้อเท็จจริงนีค่้ะ 

นางสาวรัตนา  จิรลานนท์  ส าหรับประเด็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
หัวหน้าส านักปลัด   ไดพู้ดในที่ประชุม ขอแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ 

๑.  ประเด็นเรื่องร้องเรียนการช่วยเหลือของ ส่วนที่ท่านร้องเรียน อบต.       
ให้แก้ไขปัญหาได้ด าเนินการซึ่งบางส่วนได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันไป
แล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายก็ได้ท าหนังสือหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ
กรมก็เพิ่งได้ตอบกลับมาแล้ว นี่ก็ส่วนเรื่องที่ท่านร้องเรียน 

๒.  ประเด็นเรื่องกรณีที่เจ้าหน้าที่ ไม่กระท าการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง ถ้าท่ านร้องเรียนกรณีว่าเจ้าหน้าที่ จะได้รับผลอย่างไร เป็นเรื่อง            
ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการ จะส่งเรื่องให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอีก
ข้ันตอนหนึ่ง ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะเกลือใหม่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.
มะเกลือใหม่ เป็นกรรมการ และดิฉันเปน็กรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการก็
ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องว่าเป็นมายังไง ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการไปสอง
ครั้งแล้ว ครั้งแรกที่ประชุมเป็นการประชุมเรื่องความเป็นมาเป็นไป ครั้งที่สองประชุม
เพื่อนัดให้เจ้าหน้าที่ไปช้ีแจงข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจาก
ท่านประธานสอบข้อเท็จจริงติดโควิดและก็มีภารกิจ แต่ได้รายงานท้องถ่ินให้รับทราบ
ในการด าเนินการ ถ้าท่านจะไปร้องศูนย์ด ารงธรรมว่าเจา้หน้าที่จะโดนอะไร รอจังหวัด
เป็นผู้ตั้งกรรมการสอบอีกครั้งหนึ่ง  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวม
เอกสารและค าช้ีแจงของเจ้าหน้าที่  ในส่วนค าร้องที่ท่านร้องให้ อบต.ด าเนินการ         
ก็ได้ด าเนินการแก้ไขไปบางส่วนแล้ว ขอน าเรียนให้ทราบว่าเราไม่ได้นิ่งเฉย แต่ก็ต้อง   
ให้เวลาในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อส่งให้จังหวัดนครราชสีมาพิจารณา
อีกครั้ง 

นายช านาญ  บัวไผ่ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายธนเดช  กรึมสูงเนิน ขอสอบถาม จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ๑.  เรื่องที่ท่านนายกรับปากว่าจะท าถนนคอนกรีต ถนนเลาะคลอง สายหลัง 

ประปาไปทางบ้านพี่สุนีย์  
/2. ขอยางมะตอย... 



๓๓ 
 

 ๒.  ขอยางมะตอยส าเร็จรูปมาซ่อมหน้าบ้านนายหล่อบริเวณรอยแตก ขอให้         
กองช่างด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน ถนนเลาะคลองไม่ใช่เฉพาะของหมู่ที่ ๘ มีหลายสายแต่ท าเรื่องไปขออนุญาตที่ 
นายก อบต.โค้งยาง ชลประทานมะเกลือใหม่ แต่เค้าบอกให้ท าเรื่องขออนุญาตไปยังส านักงานชลประทาน

จังหวัด ซึ่งส่งเรื่องไปแล้วอยู่ระหว่างติดตามว่าส านักงานชลประทานจังหวัดจะอนุญาต
หรือไม่ ถ้าอนุญาตจะได้ท าโครงการไปขอทีเดียวเพราะมีหลายจุด  

นายธนเดช  กรึมสูงเนิน ถ้าเกิดการช ารุด สามารถน าหินคลุกไปซ่อมแซมได้ก่อนใช่มั้ยครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน สามารถด าเนินการได้ ถ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตสามารถท าเป็นหินคลุกได ้
นายก อบต.โค้งยาง ส าหรับผมอยากจะท าถนน คสล. ไปเลย ถ้าท าถนนหินคลุกเวลาน้ าท่วมก็จะหายไปเลย

รอทางจังหวัดอนุญาต 
นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน  ขอขอบคุณท่านนายก อบต. เรื่องช่วยเหลือประชาชน ถุงยังชีพ แล้ว  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ก็กระสอบทรายทีช่่วยกันบรรเทาบรเิวณโค้งกอไผ่ ตอนนี้กอไผ่ ลงไปอยู่กลางคลองแล้ว 

ดินทรุด สะพานเอนลงนอนทีผ่่านมาแค่บรรเทา ต่อไปปีหน้าน้ าคงจะท่วมอีก ท่านนายก 
อบต. พอจะมีอะไรช่วยหรือพอบรรเทาให้ชาวบ้านบ้างหรือไม่ 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน ก าลังปรึกษากันอยู่เรื่องเอากอไผ่ออกก่อน แต่เรื่องด าเนินโครงการจะต้อง 
นายก อบต.โค้งยาง เสนอโครงการเข้าแผนก่อน ทั้งโครงการของหมู่ที่ ๘  
นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน  ก็เห็นด้วยทุกโครงการ แตข่อให้นายกเห็นความส าคัญของโครงการก็เห็นด้วย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ กับสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เพราะขับผ่านเส้นดังกล่าววันละ ๒ – 3 รอบ พอฝนตก 

น้ าก็จะท่วมขัง ขอท่านนายกได้เร่งด าเนินการด้วย 
นายธนเดช  กรึมสูงเนิน  โครงการที่น้ าขัง เราสามารถน าเงินสะสมมาด าเนินการได้หรือไม่ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน  ได้ครับแต่ขอให้โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาซึ่งได้แจ้งให้รองนายกไปประสาน 
นายก อบต.โค้งยาง กับผู้ใหญ่บ้านด าเนินการเรื่องเอกสารแล้ว โครงการของหมู่ที่ ๕ เช่นกัน ขอมอบหมาย

ให้หัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 
นางสาวรัตนา จิรลานนท์  ขออธิบายเรื่องโครงการที่จะเพิ่มเติมในแผนพัฒนา ถ้าเป็นโครงการเร่งด่วน 
หัวหน้าส านักปลัด เช่น โครงการล่าสุดของหมู่ที่ ๘  ขอให้ทางหมู่บ้านประชุมประชาคม มีลายช่ือผู้เข้าร่วม

ประชุม เอกสารภาพถ่าย เพื่อเสนอโครงการ ซึ่งโครงการต่างๆ ถ้าจะด าเนินการไม่ว่าจะ
จ่ายจากเงินงบประมาณในข้อบัญญัติหรือโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม โครงการ
ต้องอยู่ในแผนพัฒนาก่อน ดังนั้น ในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ โครงการเร่งด่วน เช่น 
อุทกภัย น้ าท่วม ถนนขาด ขอให้ทางสมาชิกสภา อบต. ได้ประสานกับผู้น าหมู่บ้าน และ
ส่งเอกสารการประชุมประชาคม เพื่อที่จะน ามาด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผน 
และก่อนจะด าเนินโครงการอะไรขอให้ตรวจสอบในแผนว่ามีอยู่หรือไม่ รายละเอียด 
ต่างๆ ถูกต้องหรือไม่ ถ้ารายละเอียดโครงการในแผนไม่ ถูกต้องก็จะต้องท าการแก้ไข 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ซึ่งตามระเบียบการจัดท าแผนการแก้ไขเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ส่วนการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต้องจัดท าตามกระบวนการคือผ่านการประชาคม        
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ เสนอสภาพิจารณา ปกติเราจะออกประชาคมในโครงการ 

 
/อบต.พบประชาชน.... 



๓๔ 
 

อบต.พบประชาชน น าปัญหาความต้องการมาด าเนินการตามข้ันตอนการจัดท า       
แผน และขอให้ดูแผนพัฒนาเดิมด้วย หากมีรายละเอียดโครงการไหนไม่ตรงขอให้มา
ประสานกองช่าง เพื่อจัดท ารายละเอียดช่ือโครงการ รายละเอียด เป้าหมาย จะได้จัดท า
ให้เป็นไปตามกระบวนการจัดท าแผนต่อไป 

นางพเยาว์  แจ่มประถม            ขอขอบคุณ ท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่เล็งเห็นความเดือดรอ้น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ของหมู่ที่ ๖ ซึ่งตรงบริเวณนี้เป็นจุดที่น้ าท่วมการสัญจรไปมาก็ล าบาก ถ้าได้เสริมถนน

ตรงนี้ความเดือดร้อนจะลดลงได้มาก ขอขอบคุณมากที่ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนตรงนี้ 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร อยากจะสอบถามท่านนายก อบต. โดยตรง การประชาคมจัดล าดับความส าคัญ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ของโครงการ ล าดับที่ ๑, ๒, ๓ ทาง อบต. ให้ไปจัดล าดับความส าคัญ ผมดูในเนื้องาน

แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ผมดูแล้ว จะท าอะไรจะต้องเข้าก่อน การที่แต่ละหมู่ 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการแต่ละโครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ทางก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เค้าก็ประชาคมกันแล้ว ชาวบ้านต้องการอะไรมากกว่า ผมสงสัยว่า         
การประชุมสภาครั้งนี้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์กับการประชุมประชาคมหมู่บ้าน         
เกิดข้อสงสัยว่าการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละหมู่ยังใช้ได้จริงอยู่หรือไม่ 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน การจัดล าดับความส าคัญก็ยังใช้ได้อยู่เป็นบางส่วน แตบ่างส่วนที่ยังไม่สามารถ 
นายก อบต. โค้งยาง จัดท าได้ แต่ละหมู่ที่ เสนอมาก็ส าคัญจริงๆ ที่ ผมเสนอมาก็ขอมาแล้วหลายปี            

ส่วนโครงการที่เสนอมาทีหลังก็จะทยอยแก้ไขปัญหาไป 
นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ขอหารือเรื่องไฟสาธารณะค่ะ  หารือว่าตอนนี้รถกระเช้าของ อบต.นี่ จอดทิ้ง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  เลยหรือเอาไปซ่อมอยู่  มีแนวทางจะขอยืมรถกระเช้าออกมาซ่อมเดือนละครั้งได้มั้ย 

ตอนนี้ไฟฟ้าสาธารณะเริ่มดับอีกแล้วค่ะ สมาชิกสภา อบต. จะได้รวบรวมจุดที่           
จะซ่อมค่ะ 

นายพีรพงษ์  ชาญพล รถกระเช้าตอนน้ีจอดอยูไ่ม่ได้ซ่อม เพราะเนื่องจากงบประมาณในการซ่อม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ค่อนข้างสูง ซึ่งเครนรถกระเช้าเสีย เราซ่อมมาประมาณ ๔ - ๕ ครั้ง แล้วราคาซ่อม     

เกินราคารถที่ซื้อมา จะต้องด าเนินการจ าหน่าย ซื้อมาตั้งแต่  ปี 2552 ใช้มาเกิน       
๑๐ ปี แล้ว 

   การที่จะขอยืม ที่ขอกับทางเทศบาล ว่าจะขอยืมครั้งหนึ่งประมาณ 2 - 3 วัน 
เวลาซ่อม ถ้าเป็นทุกเดือน เราซ่อมประมาณ ๒ - ๓ เดือนครั้งดูที่ปริมาณงาน จ านวน 
๔๐ - ๕๐ จุด ดังนั้น ถ้าจะซ่อมไม่ต้องถึงเดือนก็ได้ แต่ขอให้ข้ึนอยู่กับปริมาณงาน
พอสมควรที่จะขอยืมได้หรือยัง ถ้ามาแค่ ๑๐ - ๒๐ จุด บางทีรถเค้าก็มีภารกิจก็มาให้
ไม่ได้ ทางท่านนายกเทศมนตรีกุดจกิก็เข้าใจว่าทาง อบต.โค้งยาง ไม่มีรถกระเช้า ไม่ต้อง
ถึง ๒ - ๓ เดือน แต่ขอให้มีปริมาณงาน 

นายช านาญ  บัวไผ่  ขอฝากผู้บริหารเรื่องรถขยะ ให้จ้ างเหมาเขามาหน่อยเพราะชาวบ้ าน
ประธานสภา อบต. เดือดร้อนกันมาก 
นายช านาญ  บัวไผ่  - ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
ประธานสภา อบต. ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน   

ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางครั้งนี้  สวัสดีครับ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
  ลงช่ือ    วินัย  ตะสันเทียะ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายวินัย  ตะสันเทียะ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง        /คณะกรรมการ.... 



๓๕ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่   ๑๐    มกราคม   ๒๕๖6 
 
   ลงช่ือ   ประ ส าเนา  เตี้ยงสูงเนินว  แสงรัศมเีพ็ญ  

    (นายส าเนา  เตี้ยงสงูเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
   ลงช่ือ   ประธนเดช  กรึมสูงเนินงรัศมีเพญ็  

    (นายธนเดช  กรึมสูงเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
  
   ลงช่ือ   ป มณนิชา  เคลี่อนสูงเนินระมวลฃ  แสงรัศมีเพ็ญ  

    (นางสาวมณนิชา  เคลี่อนสูงเนิน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
รายงานการประชุมครัง้นี้  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง ได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
  (ลงช่ือ)      ช านาญ  บัวไผ่ ประธานสภา 
     (นายช านาญ  บัวไผ่) 
  
 
 
 
 
 
 
 


